

โครงการการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาาระบบสุขภาพชุมชน(๒๕๕๖)^๑ ระบุว่าระบบสุขภาพไทยมุ่งหวังให้ประชาชนมี สุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผ่านระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ ที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขสร้างให้เกิดความเท่าเทียมแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงความต้องการของประชาชนโดยให้ความสำคัญต่อการสร้างหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่เข้มแข็งเน้นการให้บริการสุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและมีระบบ สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยบริการที่อยู่สูงขึ้นไปรวมทั้งมีกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และความพร้อมของสาธารณสุขในการรับมือโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยพิบัติทั้งนี้การให้บริการที่มีคุณภาพ บุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานระดับปฐมภูมิจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะทั้งทางด้านการรักษาโรคเบื้องต้น การประเมินปัญหาสุขภาพ สามารถคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วย ในรายที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงหรือฉุกเฉิน สามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อได้อย่างเหมาะสม เพื่อการวางแผนจัดบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชนและการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนได้ พยาบาลเวชปฏิบัติหนึ่งในบุคลากรสาธารณสุขที่สำคัญของระบบสุขภาพชุมชนจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ด้าน การพยาบาลเวชปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์สุขภาพ ความเจ็บป่วย และแนวทางการดูแลรักษา เบื้องต้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา^๒

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มี พันธกิจบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีนโยบายและบทบาทในการผลิต ฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพยาบาลเวชปฏิบัติ ขยายความครอบคลุมไปยังประชากรเป้าหมายกลุ่มต่างๆ จึงจัดโครงการอบรมระยะสั้น การฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลเวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับปฐมภูมิของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ พยาบาลเวชปฏิบัติสังกัดสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พยาบาลเวชปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ ได้มีโอกาสฟื้นฟูความรู้ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดบริการสำหรับประชาชนในเขตรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

¹ สถาบันวิจัยและพัฒนาาระบบสุขภาพชุมชน. 2556. ระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บียอนด์พับลิชชิง จำกัด

² สุวรรณ จันทรประเสริฐ. 2555. คุณภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป: กรณีศึกษาภาคตะวันออก. วารสารสภาการ

วัตถุประสงค์

๒.๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่พยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ

๒.๒ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น

๒.๓ ผู้เข้าอบรมสามารถคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วย ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งต่อได้อย่างเหมาะสมในรายที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงหรือฉุกเฉิน

กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ จำนวน ๑๐๐ คน โดยเป็นพยาบาลวิชาชีพในสังกัดสำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ อาจารย์พยาบาลทั่วประเทศ แบ่งการรับสมัครเป็น

๑. ผู้เข้ารับการอบรมแบบไป-กลับ จำนวน ๒๐ คน
๒. ผู้เข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ จำนวน ๘๐ คน

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๑๓๑/๕ ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการจัดอบรมเป็น ๒ รูปแบบ คืออบรมแบบไป-กลับและแบบออนไลน์ ระยะเวลาการอบรม ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน ๑๐๐ คน แบ่งเป็นอบรมแบบไป - กลับ จำนวน ๒๐ คน และอบรมแบบออนไลน์จำนวน ๘๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น) และเข้าใจกระบวนการให้การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น สามารถคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วย และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งส่งต่อได้อย่างเหมาะสมในรายที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงหรือฉุกเฉิน

คุณสมบัติของผู้อบรม

๑. เป็นพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ ในสังกัดสำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆหรืออาจารย์พยาบาลทั่วประเทศ ที่มีความสนใจในโครงการ การฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)
๒. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่จบหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษารักษาโรคเบื้องต้น)

วิธีการสมัคร

๑. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าอบรม ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.kcn.ac.th คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หรือลงทะเบียนสมัครออนไลน์ผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. การชำระค่าธรรมเนียมการอบรม แบ่งเป็นผู้สมัครอบรมแบบไป-กลับ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๕,๐๐๐ บาท ผู้อบรมแบบออนไลน์ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “โครงการการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น)” เลขที่บัญชี ๐๒๗-๐-๓๒๒๑๙-๑

๓. สมัครลงทะเบียนอบรมออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์



ไลน์กลุ่มผู้สมัคร



ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทร ๐๒-๒๔๑-๖๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓ หรือ โทร ๐๙๑-๘๙๑-๕๓๐๘
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๑๓๑/๕ ถ. แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
E-mail: kfn.rfasd@nmu.ac.t ในวันและเวลาราชการ